

ธสน. แจงโครงการ Contract Farming สร้างฐานอุตสาหกรรมไทยในประเทศเพื่อนบ้าน

นายสถาพร ชินะจิตกร กรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) ซึ่งแจงเกี่ยวกับการร่วมเดินทางไปเยือนพม่ากับคณะของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เมื่อวันที่ 2-3 ธันวาคมที่ผ่านมา ว่า การเยือนพม่าในครั้งนี้เป็นผลจากการที่ ธสน. สนับสนุนโครงการส่งเสริมการปลูกอ้อยในพม่าเพื่อป้อนให้แก่โรงงานน้ำตาลตามข้อตกลงรับซื้อในลักษณะ Contract Farming อยู่แล้วตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล โดย ธสน. กำลังพิจารณาให้การสนับสนุนนักธุรกิจภาคเกษตรของไทยไปลงทุนเพาะปลูกบริเวณชายแดนพม่า ลาว และกัมพูชา เพื่อป้อนผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ให้กับโรงงานอุตสาหกรรมในไทยหรือในประเทศเพื่อนบ้าน อันเป็นการสร้างงานและรายได้ให้แก่ประชาชนท้องถิ่นและรายได้เป็นเงินตราต่างประเทศเข้าสู่ประเทศที่เข้าร่วมโครงการ Contract Farming โดยอาศัยประสบการณ์และความก้าวหน้าทางวิชาการเกษตรของไทยเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาภาคเกษตรและอุตสาหกรรม ตลอดจนเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคุ่มแม่น้ำโขงโดยรวม

กรรมการผู้จัดการ ธสน. กล่าววว่า ธสน. พร้อมจะให้สินเชื่อแก่นักธุรกิจภาคเกษตรของไทยที่สนใจจัดทำโครงการ Contract Farming กับประเทศเพื่อนบ้าน โดยจะพิจารณาอนุมัติเป็นรายโครงการจากความเป็นไปได้ของโครงการในเชิงพาณิชย์ ประสิทธิภาพและความสามารถของนักลงทุนไทย ตลอดจนความชัดเจนและความแน่นอนของข้อตกลงรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรที่เพาะปลูกได้ โดยล่าสุด ธสน. กำลังจะให้การสนับสนุนวงเงินสินเชื่อแก่นักธุรกิจภาคเกษตรเจ้าของไร่อ้อยในจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งมีประสบการณ์ทำไร่อ้อยมานานกว่า 30 ปี เพื่อนำเงินไปใช้ซื้อเครื่องจักรของไทยสำหรับการเข้าไปเพาะปลูกอ้อยในพม่า โดยเจ้าของโครงการได้ทำสัญญาขายผลผลิตให้แก่โรงงานน้ำตาลในพม่า

ทั้งนี้ ในการดำเนินนโยบายส่งเสริม Contract Farming เพื่อสนับสนุนธุรกิจไทยให้เติบโตในต่างประเทศ ธสน. จะเริ่มจากประเทศเพื่อนบ้านของไทย ซึ่งได้แก่ พม่า ลาว และกัมพูชา ก่อนจะนำแนวคิดดังกล่าวไปปรับใช้ในประเทศอื่น เช่น ติมอร์ตะวันออก ต่อไป

8 ธันวาคม 2548

สวนประชาสัมพันธ์ สำนักบริหาร

เกี่ยวกับธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงการคลัง จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2536 ซึ่งกำหนดขอบเขตอำนาจให้ธนาคารสามารถทำธุรกิจทุกประเภทที่ธนาคารพาณิชย์ทำได้ ยกเว้นเพียงการรับฝากเงินจากประชาชนทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้บริการทางการเงินเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ส่งออกไทยและนักลงทุนไทยในต่างประเทศ และสนับสนุนการได้มาซึ่งเงินตราต่างประเทศของไทยหรือประหยัดเงินตราต่างประเทศ

ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อสวนประชาสัมพันธ์ สำนักบริหาร

โทร. 0 2271 3700, 0 2278 0047, 0 2617 2111 ต่อ 1140-6